



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ในตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (กลุ่มผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน ๑ อัตรา โดยได้กำหนดรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

อาศัยอำนาจตามหมวด ๔ การสรรหาและการเลือกสรรแห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ (ก.อบต.จังหวัดแพร่) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล จึงแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แก้ไขความใน ภาคผนวก ค และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

สมรรถนะ	คะแนนเต็ม	วิธีการประเมิน
๑. ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับ ๑. คณิตศาสตร์ ๒. ภาษาไทย ๓. ภาษาอังกฤษ ๔. เหตุการณ์บ้านเมืองและสถานการณ์ปัจจุบันทั่วไป	๑๐๐ คะแนน	- โดยวิธีสอบข้อเขียนปรนัย
๒. ภาควิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งเกี่ยวกับ ๑. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ๒. พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ๓. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔. มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ๖. หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๗. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว	๑๐๐ คะแนน	- โดยวิธีสอบข้อเขียนปรนัย

สมรรถนะ (ต่อ)	คะแนนเต็ม	วิธีการประเมิน
๘.การพัฒนาผู้เรียน ๙.การบริหารจัดการชั้นเรียน ๑๐.การวิจัยทางการศึกษา ๑๑.สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ๑๒.การวัดและประเมินผลการศึกษา ๑๓.คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู ๑๔.มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ (๑) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (๒) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (๓) มาตรฐานการปฏิบัติตน	๑๐๐ คะแนน	- โดยวิธีสอบข้อเขียนปรนัย
๓. ภาวะความเหมาะสมกับตำแหน่ง - ประเมินบุคคลจากความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเชี่ยวชาญ ปัญหา การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ ตลอดจนทัศนคติและแรงจูงใจในการทำงาน เป็นต้น	๑๐๐ คะแนน	- โดยวิธีสัมภาษณ์

สำหรับรายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เดิมทุกประการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔



(นางอิสริยา กวางอุเสน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล